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สมัยวสิามญั  คร้ังที ่ 2/2564   

วันจันทรที ่ 27  กนัยายน  ๒๕64 

เวลา  09.3๐  น. 

ณ  หองประชมุสภาเทศบาลตาํบลเกาะยาว 

....................................................................................... 

ผูมาประชมุ 

ลาํดับ

ที ่

ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑. นางเสาวคนธ  เริงสมุทร ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  

๒. นายสุชน  วาหะรักษ รองประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายสุชน  วาหะรักษ  

๓. นายประยูร เริงสมุทร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายประยูร เริงสมุทร  

๔. นายจรูญ  อุหลัง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายจรูญ  อุหลัง  

๕. นางสาวเมษา  กุลบัส สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางสาวเมษา  กุลบัส  

๖. นางสาวฐปตา  ติระนนท สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางสาวฐปตา  ติระนนท  

๗. นายสําเริง  ราเขต สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายสําเริง  ราเขต  

๘. นายประมาณ  ศรีเหมาะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายประมาณ  ศรีเหมาะ  

๙. นายศภุวัฒน  วาหะรักษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายศภุวัฒน  วาหะรักษ  

10. นายปฏิพัทธ  มาตรักษา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายปฏิพัทธ  มาตรักษา  

11. นางอรัญญา  เก็บทรัพย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางอรัญญา  เก็บทรัพย  

12. นางสาวจรินณา  วิชาคุณ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นางสาวจรินณา  วิชาคุณ  

13. นายถาวร  ขุนทอง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว นายถาวร  ขุนทอง  
 

 

ผูเขารวมประชุม 

ลาํดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑. นายพีรยุทธ  มาตรักษา นายกเทศมนตร ี นายพีรยุทธ  มาตรักษา  

๒. นายจํารัส  หยั่งทะเล รองนายกเทศมนตร ี นายจํารัส  หยั่งทะเล  

๓. นางสาวพชัรนิทร  สุภาพ รองนายกเทศมนตร ี นางสาวพชัรนิทร  สุภาพ  

๔. นางวรฉัตร  คงเก้ือ เลขานุการนายกเทศมนตร ี นางวรฉัตร  คงเก้ือ  

5. นายประเสริฐ  ศรีเหมาะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายประเสริฐ  ศรีเหมาะ  

6. นางสาวสมัย  ระบําเพลิง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล นางสาวสมัย  ระบําเพลิง  

7. นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย  

8. นางสาวณัฐกฤตา  อักษรกูล นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ นางสาวณัฐกฤตา  อักษรกูล  

9. นายปรัญชัย  ชูรักษ นายชางโยธา นายปรัญชัย  ชูรักษ  
 

 

 



การประชมุสภาเทศบาลตาํบลเกาะยาว 

 สมยัวสิามญั  คร้ังที่  2/2564   

วันจันทรที ่ 27  กนัยายน  ๒๕64 

****************************** 

 

ผูมาประชุม 

1. นางเสาวคนธ  เริงสมุทร   ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
2. นายสุชน  วาหะรักษ    รองประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
3. นายประยูร  เริงสมุทร   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
4. นายจรูญ  อุหลัง    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว   
5. นางสาวเมษา  กุลบัส    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
6. นางสาวฐปตา  ติระนนท   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
7. นายสําเริง  ราเขต    สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
8. นายประมาณ  ศรีเหมาะ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
9. นายศภุวัฒน  วาหะรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
10. นายปฏิพัทธ  มาตรักษา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
11. นางอรัญญา  เก็บทรัพย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
12. นางสาวจรินณา  วิชาคุณ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 
13. นายถาวร  ขุนทอง    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  

ผูมารวมประชุม 

1.   นายพีรยุทธ  มาตรักษา   นายกเทศมนตรตีําบลเกาะยาว 

2.   นายจํารัส  หยั่งทะเล    รองนายกเทศมนตรตีําบลเกาะยาว 

3.   นางสาวพัชรินทร  สุภาพ   รองนายกเทศมนตรตีําบลเกาะยาว 

4.   นางวรฉัตร  คงเก้ือ    เลขานุการนายกเทศมนตรตีําบลเกาะยาว 

5.   นางสาวสมัย  ระบําเพลิง   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

6.   นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

7.   นางสาวณัฐกฤตา  อักษรกูล   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

8.   นายปรัญชัย  ชูรักษ    นายชางโยธาปฏิบัติงาน 

ผูลาประชุม 

1. นายปฏิพัทธ  มาตรักษา 
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เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. 

นายถาวร  ขุนทอง  เมื่อที่ประชุมพรอม  นายถาวร  ขุนทอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

เลขานุการฯ ทําหนาที่เลขานุการสภาเทศบาล  เชิญสมาชิกสภาเขาประจําที่ประชุม 

     ประกาศอําเภอเกาะยาว  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  สมัย

วิสามัญ  ครั้งท่ี  2  ประจําป  พ.ศ. 2564 

ดวยประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  ไดยื่นคํารองขอเปดประชุมสภาเทศบาล

ตําบลเกาะยาว  เ พ่ือให เปนไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล  พ.ศ. 2496  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. 2547  ในระหวางวันที่  16 - 30  

กันยายน  2564 

นายอําเภอเกาะยาวในฐานะผูชวยผูวาราชการจังหวัดพังงา  ควบคุมดูแลเทศบาล

ตําบล  ใหปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีโดยถูกตองตามกฎหมาย  และโดยอาศัยอํานาจตามคําสั่งจังหวัด

พังงา  ที่ 4090/2562  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2562  พิจารณาแลวเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อ

ประโยชนแหงเทศบาล  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  สมัยวิสามัญ  ครั้งท่ี   2  

ประจําป  2564  ในระหวางวันที่  16 - 30  กันยายน  2564  ประกาศ   ณ  วันที่  15  กันยายน  

2564  นายพงศศักดิ์  กีรติกรพิสุทธิ์  นายอําเภอเกาะยาว 

วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในตําแหนง  12  คน  มาประชุม 11 คน  ลา  1  คน  

ครบองคประชุมแลว  จึงขอเชิญประธานสภาเทศบาลทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาล 

ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  วันนี้ไมมีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจําป  พ.ศ. 2564  

 เมื่อวนัที่  23  สิงหาคม  2564 

นางเสาวคนธ  เรงิสมุทร  ขอใหที่ประชุมตรวจสอบดู  หากมีขอความใดผิดพลาดหรือตกไปขอใหยกมือขอ
ประธานสภาฯ   แกไขได  ถาไมมีก็ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลรับรองรายงานการประชุม 

นายพรียุทธ  มาตรกัษา          เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว   ทุกทาน  

นายกเทศมนตร ี กระผมนายพีรยุทธ    มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  ขอแกไขหนาที่  4  ขอความเดิม 

“องคการบรหิารตาํบลปาคลอก”  แกไขเปน “องคการบรหิารสวนตาํบลปาคลอก” 
 
 

/........นางเสาวคนธ   
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นางเสาวคนธ  เรงิสมุทร  ทานผูใดจะขอแกไขอีกหรือไม  หากไมมีดิฉันจะขอมติจากท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ    

ที่ประชุม   ไมมีผูใดขอแกไข 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  ทานผูใดเห็นวารายงานการประชุมครั้งที่ผานมามีความถูกตองและรับรองขอให

ประธานสภาฯ  ยกมือ 

ที่ประชุม   ยกมือเห็นชอบเปนเอกฉันท  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว    

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แลว 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  ทานผูใดมีเรื่องจะติดตามผลการประชุมครั้งที่แลวบาง 

ประธานสภาฯ    

ที่ประชุม   ไมมีเรื่องท่ีจะติดตาม 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  4.1  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ  

ประธานสภาฯ 2564  ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง      

นายพีรยทุธ  มาตรักษา   เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ  

นายกเทศมนตรี มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  ขอชี้แจงดังนี ้

   ญัตติขออนุมัตกิันเงินงบประมาณที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ  2564    

   หลักการเหตุผล     ตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจําป พ.ศ. 2564  ลงวันที่  10  มิถุนายน  2564  และระเบียบวาระ

การประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  นั้น    

   ขอเท็จจริง เทศบาลตําบลเกาะยาวมีความจําเปนจะตองดําเนินโครงการ

ดังตอไปนี้  จํานวน  1  โครงการ 

1. โครงการกอสรางหองน้ําเฉลิมพระเกียรติฯ  จํานวนเงนิ  685,000.00  บาท 

ซึ่งโครงการหาผูรับจางได  แตไมสามารถทําสัญญาไดทัน  30  กันยายน  2564  และขอกันแบบไม

กอหนี้จํานวน  685,000.00  บาท  และเพ่ือเปนประโยชนแกประชาชนในเขตเทศบาล 

ระเบียบขอกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การ

เบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 

2547  และที่แกไขเพิ่มเติม  หมวด 5  การกันเงิน  ขอ  59  ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ

ที่ดินและสิ่งกอสรางยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  ใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงนิตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 
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นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  ขอบคุณนายกเทศมนตรีคะ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอความเห็นเพ่ิมเติมบาง  หรือ

ประธานสภาฯ จะพิจารณาเหน็ชอบหรือไมประการใด  ขอเชิญคะ 

นายสุชน  วาหะรักษ  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายสุชน  วาหะ

สมาชิกสภาฯ รักษ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ผมขอถามนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาววายอดเงินจํานวน  

   685,000.00  บาท  นี้เขายังไมไดทําสัญญาหรือวายังไงครับ 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  โครงการนี้คือโครงการกอสรางหองน้ําสวนเฉลิมพระเกียรติฯ  เนื่องจากทางกอง

นายกเทศมนตรี คลัง  โดยเจาหนาที่พัสดุก็ไดประกาศการจัดซื้อจัดจางภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Bidding)  และ 

 ไมมีผูรับเหมา  หลังจากนั้นเจาหนาที่พัสดุก็ประกาศอีกเปนครั้งที่  2  จากนั้นเจาหนาที่พัสดุก็

ดําเนินการตามระเบียบซึ่งมีผูมายื่นซองทั้งหมด  3  บริษัท  ที่ถูกตองตามระเบียบวาดวยการพัสดุ  

ตอนนี้ทางเจาหนาที่พัสดุก็ไดผูรับเหมาแลว  ในสวนที่กันเงินเราจะกันเงินจํานวนเต็มกอนและในสวนนี้

ผมก็จะใหทางกองคลังชี้แจงเพ่ิมเติม   

นางสาวณัฐกฤตา  อักษรกูล กราบเรียนประธานสภาเทศบาล   คณะผูบริหาร   และสมาชิกสภาทุกทาน   ดิฉัน 

นักวชิาการเงินฯ นางสาวณัฐกฤตา   อักษรกูล   ตําแหนง   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ   จะขอชี้แจงเพ่ิมเติม 

จากนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาวนะคะ  เพราะโครงการนี้เราทําประกาศไป  2  ครั้งแลว  ครั้งแรก

ไมมีผูรับจาง  ครั้งท่ี  2  จะมีผูมายื่นซองจํานวน  3  ราย  ซึ่งที่ลาชาเพราะวาการประมูลครั้งนี้เรารอ

การอุทธรณและผลการอุทธรณครบวันนี้  แลวเราจะเรียกทําสัญญาวันท่ี  30  กันยายน  2564  

เพราะบริษัทที่ไดเปนบริษัทที่อยูที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตอนนี้ก็ทําการตรวจสอบคุณสมบัติอยูคะก็

นาจะเปนอาทิตยแรกของเดือนตุลาคม  2564  เราก็เลยตองกันเงินสวนนี้ไวกอนคะ   

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  มีสมาชิกทานใดจะเสนอความเห็นเพ่ิมเติมอีกบาง  ขอเชิญคะ 

ประธานสภาฯ    

ที่ประชุม                            ไมมีผูใดเสนอเพ่ิมเติม 

นางเสาวคนธ เรงิสมุทร  หากไมมีดิฉันจะขอมติจากที่ประชุม  ทานผูใดอนุมัติใหกันเงนิงบประมาณที่ยงัไม 

ประธานสภาฯ ไดกอหนีผู้กพนัในปงบประมาณ  2564  ขอใหยกมือ 

ที่ประชุม    ยกมืออนุมัติใหเทศบาลตําบลเกาะยาวกันเงนิงบประมาณที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพันใน

ปงบประมาณ  2564 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  4.2  ญัตติการกันเงินงบประมาณรายการโครงการจัดซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัด

ประธานสภาฯ ทาย  ชนิด  6  ลอ  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  ชี้แจง 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนาย 

นายกเทศมนตรี พีรยุทธ  มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  ขอชี้แจงดังนี ้
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   ญัตติการกนัเงินงบประมาณรายการโครงการจดัซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดทาย  ชนิด  

6  ลอ   

   หลักการ   ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ไดเสนอญัตติตอสภาเทศบาล

ตําบลเกาะยาว  ตั้งจายรายการใหม  รายการรถบรรทุกขยะมูลฝอย  ชนิด  6  ลอ  ขนาดความจุไม

นอยกวา  5  ลูกบาศกเมตร  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบลงทุน  

หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  ประเภทคาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  จํานวนเงิน  

2,100,000.- บาท  (สองลานหนึ่งแสนบาทถวน)  และไดผานการอนุมัติจากสภาเทศบาลเปนที่

เรียบรอยแลว  ซึ่งยังไมไดดําเนินการเบิกจายทันภายใน  30  กันยายน  2564  นั้น 

   บัดนี้ จึงจําเปนตองขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

2564  ดังรายการดังกลาวขางตน  ตามระเบียบการเบิกจายเงนิตอไป    

   เหตุผล  เนื่องจากการจัดซื้อรถขยะมูลฝอย  ไมสามารถจัดซื้อจัดจางไดทัน

ปงบประมาณ  2564  และไดมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการจัดซื้อจัดจางแบบใหม  ตามหนังสือจาก

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่ 

กค (กวจ) 0405.2/ว 845  ลงวันท่ี  31  สิงหาคม  2564  เรื่อง  อนุมัติยกเวนและกําหนดแนว

ทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือ

สนับสนุน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2563  นั้น 

   ระเบียบ  กฎหมายและหนังสือสั่งการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน  ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน  ในสวนที่เกี่ยวของ  ขอ 59  ในกรณีที่มี

รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  แตมีความจําเปนตองใชจายเงิน

นั้นตอไปอีก  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน

ระยะเวลาหนึ่งป 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร  ขอบคุณนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  มีสมาชิกทานใดจะเสนอความเห็น

ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติมบาง  หรือจะพิจารณาเห็นชอบหรือไมประการใด  ขอเชิญคะ 

ที่ประชุม                            ไมมีผูใดเสนอเพ่ิมเติม 

นางเสาวคนธ เริงสมุทร      หากไมมีดิฉันจะขอมติจากที่ประชุม  ทานผูใดอนุมัติใหกันเงินงบประมาณรายการ  

ประธานสภาฯ โครงการจัดซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดทาย  ชนิด  6  ลอ  ขอใหยกมือ 

ที่ประชุม                        ยกมืออนุมัติใหเทศบาลตําบลเกาะยาวกันเงินงบประมาณรายการ โครงการจัดซื้อรถ

ขยะมูลฝอยแบบอัดทาย  ชนิด  6  ลอ 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น  ๆ 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร      ทานผูใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเขาระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืน  ๆ  บาง  ถามีขอเชิญ 

ประธานสภาฯ     

นายศุภวัฒน  วาหะรักษ  กราบเรียนประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   กระผมนายศุภวัฒน   

สมาชิกสภาฯ วาหะรักษ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  เรื่องการกักตัว  ถาหากวามาจากพื้นที่เสี่ยงก็อยากจะใหม ี

  มาตรการที่เหมือนกันและชัดเจนกวานี้  เพ่ือจะไดรับมือกับสถานการณในวันที่  1  ตุลาคม  2564 นี้ 

 ที่จะมีการเปดแซนดบ็อกซ  อยากใหมีการเขมงวดกวานี้  เพราะมีชาวบานพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมาก

เรื่องการกักตัว  ก็อยากใหเปนรูปธรรมมากกวานี้  ขอบคุณครับ  

นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาทุกทาน  ดิฉัน

พยาบาลวิชาชีพฯ นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย  ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  ในสวนของกองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดลอม  ในเรื่องของบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงหรือเสี่ยงสูงจะมี  2  แบบ  คําวา  “เสี่ยงสูง”  คือ

พ้ืนที่สีแดงเขมและพื้นที่เสี่ยงธรรมดาก็คือมีสีแดง  แตเราตองกักตัวในกรณีที่มาจากพื้นที่เสี่ยงตาง ๆ 

โดยที่ไดคยุกันในวันนั้นก็คือ  ถาเกิดวามีผูเสี่ยงมาจากพ้ืนที่เสี่ยงหรือวาเสี่ยงสูงตองมีประวัติการสวอป  

(Swap)  หรือไมมีการฉีดวัคซีนก็ตองดําเนินการในเรื่องการสวอป  (Swap)  กอนท่ีจะเดินทางมาเกาะ

หรือไมมีทั้ง  2  อยาง  คือไมมีการสวอป  (Swap)  หรือไมมีการฉีดวัคซีนก็ตองดําเนินการในเรื่องของ

การสงตรวจที่โรงพยาบาล  ซึ่งนี่เปนขอมูลเบ้ืองตนที่ทุกคนตองรูอยูแลว  แตกรณีที่มาจากพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง  

เชน  นายรังสิมันต  ระบําเพลิง  ซึ่งเดินทางมาจากสมุทรปราการก็ตองกักตัวไว  14  วัน  และไมมี

ขอมูลทั้ง  2  อยางก็ไดพาไปสวอป  (Swap)  ที่โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒนและตอนนี้การกักตัวก็

สิ้นสุดเปนที่เรียบรอยแลว  สวนกรณีที่มาจากสงขลาเปนพ้ืนที่เสี่ยงสูงเหมือนกัน  กรณีที่มีการสวอป  

(Swap)  อยางเดียวก็ตองกักตัวไว  14  วัน  และตามที่คุยกันคือซักประวัติการเดินทาง  บัตร

ประชาชน  การสัมผัสโรค  การไดรับวัคซีนตาง ๆ และการตรวจ Antigen test kit (ATK)  ในเบื้องตน  

วัดอุณหภูมิแรกรับอาการท่ีแสดงวาเขามีอาการที่เก่ียวของกับโรคหรือไม  และถามีการกักตัวก็จะตองมี

การวัดอุณหภูมิเชา – เย็น  อยางนอย  7  วัน  หรือ  14  วัน  ดูที่ประวัติการไดรับวัคซีนหรือประวัติ

การตรวจ Antigen test kit (ATK)  ใหเขาใสแมสเมื่อออกจากหอง  และแมสเมื่อใชแลวก็จะตองใส

ถุงพลาสติกปดปากถุงใสถังขยะติดเชื้อ  แยกขยะติดเชื้อกับไมติดเชื้อ  และสังเกตอาการทั่วไปใหครบ  

14  วัน  หรือ  7  วัน  โดยจะมีเจลแอลกอฮอล  ถุงยังชีพมอบให  และมีคําถามวาทําไมไมนอนหอง

แอร  ก็ขอชี้แจงวาก็เหมือนกรณีเวลาที่เราเปนหวัดถาเราเปดพัดลมหรือแอรตื่นเชาข้ึนมาก็จะมีอาการ

เจ็บคอมากขึ้น  เพราะฉะนั้นกรณีคนไมติดเชื้อไมเปนไร  แตกรณีที่เขาติดเชื้อมาจริง ๆ ก็สามารถลงสู

ปอดไดอยางรวดเร็ว   

สําหรับหลักปฏิบัตเิราก็ไมไดมีการยกเวนแตอยางใดก็ปฏิบัติเหมือนกันทุกคน  แตถา

คนไหนท่ีไมยนิดีเราก็จะทําหนังสือยินยอมหรือวาจะกักตัวเองท่ีบานเราก็จะมีบันทึกใหเขาเซ็นชื่อดวย 
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และใหเขาทําตามมาตรการที่ไดเสนอไปในเบื้องตน  ใหรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบตอสังคม  วัน

กอนที่ไดสงไลนใหกับคุณสําเริง  ราเขต  จริง ๆ แลวก็อยากใหทุกคนในที่ประชุมแหงนี้ไดรับทราบกัน

โดยทั่วกัน  อยากใหทุกคนไดรับรูเรื่องราว  เหตุการณ  ที่เหมือน ๆ กัน  คือใหเปนการปองกันและ

ควบคุมโรค  เพราะฉะนั้นก็ขอใหทางคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ไดชวยอธิบายใหคน

ภายนอกไดเขาใจดวย  เพราะแตละคนจะมีทัศนคติที่แตกตางกันหรือการปฏิบัติตัวตาง ๆ เราไม

สามารถควบคุมทุกคนได  แตเพื่อเปนการปองกันและควบคุมโรค  หวงใยในความเปนสวนรวมของ

เกาะยาว  ก็ขอฝากทุกทานไวดวย  ขอบคุณคะ  

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร      ขอบคุณ  คุณบุญธิดา  เก็บทรัพย  รักษาการผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ

ประธานสภาฯ สิ่งแวดลอม  และอีกอยางที่เปนปญหาคือคนที่เขามาไมไดรายงานตัว  ไมไดแจงใหเจาหนาที่ทราบ   

พอกลับมาบานก็ออกขี่รถมอเตอรไซดไปทั่วโดยไมรูวามาจากไหน  ก็ขอใหทุกคนชวยกันสอดสองดูแล

กันดวยนะคะ 

นายศภุวฒัน  วาหะรกัษ  และอีกอยางนะครับ  ผมอยากให อสม. เขมงวดกวานี้และชัดเจนกวานี้  ก็ขอ  

สมาชิกสภาฯ ฝากประธานสภาไวดวยนะครับ 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร      จริง ๆ แลว อสม. ก็มีทุกหมูบานไมใชเฉพาะหมูที่  1  อยางเดียว  แตบางทีในแตละ 

ประธานสภาฯ หมูบานมีคนเขามาในพื้นที่เขาก็ไมไดรายงานใหเรารู 

นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย ขอเพ่ิมเติมคะ  กรณีดานหนาที่ทาเรือตาง ๆ ถาเกิดวามีกรณีท่ีสงสัยวาจะตองกักตัว

พยาบาลวิชาชีพฯ  อะไรแบบนี้ก็อยากใหทางกํานันหรือผูที่เกี่ยวของประสานงานกันใหตรงและสงตอมายังหนวยงาน

  ทองถิ่นไมวาจะเปนองคการบริหารสวนตําบลเกาะยาวนอยหรือเทศบาลตําบลเกาะยาว  ซึ่งก็เขาใจ

  วาบางครั้งการตัดสินใจก็ไมอาจตัดสินใจไดทันทวงที  เพราะเราก็ไมรูวาบางคนใหประวัติถูกหรือผิด  

    และตอไปก็คือในกรณีของการแซนดบ็อกซท่ีกําลังจะเปด  อยากใหชาวบานเขาใน 

    กรณีที่วาทําไมนักทองเที่ยวมีวคัซีนครบ  2  เข็ม  สวอป  (Swap)  แลว  เขามาในเกาะไดโดยที่ไมตอง 

  กักตัว  แลวทําไมคนเกาะยาวไปจังหวัดอ่ืนตองสวอป  (Swap)  แลวกลับมาเกาะยาวตองกักตัว  คือ 

  อยากใหสวนกลางเคลียรกันใหจบ  ก็อยากใหคนที่มีสวนรวมไดนําเสนอสวนนี้เพ่ือชาวบานจะไดเขาใจ 

  มากขึ้น  ขอบคุณคะ 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ   

นายกเทศมนตรี มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  สําหรับในสวนที่คุณศุภวัฒน  วาหะรักษ  ไดพูดถึงซึ่งเรื่อง

นี้เราก็ไมไดโทษใครนะครับในกรณีที่มีผูมาจากพ้ืนที่เสี่ยงเขาไมมีบัตรประจําตัวประชาชน  และ

เนื่องจากเจาของเรือเขาใหลงเรือมาแลวเราก็ไมสามารถไปหามเขาได  ถาเขาแจงกอนลวงหนาเราก็

สามารถรับรองได  ก็ไมอยากจะโทษใครเพราะ อสม. อยูดานหนาเขาก็เหนื่อยบางทีกํานัน  ผูใหญบาน

เขาก็ไมสามารถตัดสินใจได  พรุงนี้จะมีการประชุมกับนายอําเภอเกาะยาวเพราะตอนนี้อําเภอเกาะยาว 

 
 

/.......ทั้ง  3  ตําบล 
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ทั้ง  3  ตําบลจะมีปญหากันหมด  ซึ่งวันจันทรนี้จังหวัดมีการประชุมก็ไมรูวาจะมีมาตรการยังไงอีก  

เราก็จะฝาฝนคาํสั่งจังหวัดก็ไมไดอีก  และวันที่  1  ตุลาคม  2564  จะเปดจังหวัดก็ใหเราดูแลกันเอง  

ซึ่งมาตรการแตละจังหวัดไมเหมือนกัน  และมีกรณีบางคนวาทําไมมีการจัดงานที่แหลมหาดได  ก็

เพราะมันเปนโครงการของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  เขาก็กําหนดมาแลวจังหวัดพังงาคืออําเภอ

เกาะยาว  จังหวัดภูเก็ต  และจังหวัดกระบี่  สําหรับกรณีนี้มันก็มีปญหาคือเขาไมไดแจงใหอําเภอทราบ  

เขาจะแจงไปยังผูวาราชการจังหวัดอยางเดียว  และสําหรับการจัดการบริหารเราก็จะตองดูแลคนใน

ชุมชนของเราเองจะไปโทษคนโนนคนนี้ไมได  ซึ่งเราตองแกไขปญหากันเองเมื่อเรามาเปนผูนําตรงนี้  

ผมก็ขอฝากไวตรงนี้ครับ  

นายประมาณ  ศรีเหมาะ  กราบเรียนประธานสภา     สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน     กระผมนายประมาณ    

สมาชิกสภาฯ ศรีเหมาะ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ผมวาการเขาใจคําวา  “ติดโรค”  มันเปนสาเหตุ  การ

อธิบายบางคนไมเขาใจทําใหเปนสิ่งที่นากลัว  จริง ๆ แลวถามวาคนที่ตายกับโควิด – 19  นี้สวนมาก

จะเปนคนประเภทไหนหรือยังไง  แตวาความเขาใจพอมีโควิด – 19  เขามาทุกคนก็พากันติดเชื้อและ

ตาย  เอาตัวนั้นเปนเกณฑการอธิบายหรือความเขาใจแตละคนมันไมลึกซึ้งพอ  ขอบคุณ 

นายสําเริง  ราเขต   กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายสําเริง  ราเขต    

สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  ผมก็เห็นดวยกับคุณศุภวัฒน  วาหะรักษ  วาเม่ือมีคนเขามาตองชวยกัน

สอดสองดูแล  และที่อามีนะ บังกะโล  ก็มีคนมาพัก  3  คน  ก็ไมแนใจวาไดผานการตรวจมาหรือยัง  

กอนหนานี้ก็มีรถยนตขององคการบริหารสวนตําบลเกาะยาวนอยมาสงท่ีพัก  3  คน  ก็ไมรูวาไดผาน

กระบวนการอะไรบางหรือเปลา  ผมก็วาเปนจุดหนึ่งถาเราไมคัดกรองไมดู  ผมวามันก็จะเปนการ

แพรกระจายเหมือนกัน  ในกรณีของนายอภินันท  ราเขต  ที่เดินทางมาจากจังหวัดสงขลาตอนนี้กักตัว

ที่บานพักของผมก็มีผูชวยผูใหญบานเขาไปสํารวจขอมูล  เขาก็ไมไดออกจากบานพักแตอยางใดทั้งวัน

ทั้งคืน  นอกจากมีคนเอาอาหารไปวางไวให  ผมเองก็ชวยดูแลใหความรู  ชวย ๆ กัน  

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร      กรณีแบบนี้แหละที่ไมมีใครมาแจง  ไมรายงานใหทราบมันก็จะเปนปญหา  ถามีใคร 

ประธานสภาฯ   แจงมา อสม. ก็จะแจงฝายปกครองทันทีเขาก็จะไปประเมินสอบถามอาการ  สอบถามขอมูลตาง ๆ คือ

ผูใหญบานทุกหมูบานคะ   

นายสชุน  วาหะรักษ  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายสุชน  วาหะ

สมาชกิสภาฯ รักษ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  เรื่องการพัฒนาเทศบาลตําบลเกาะยาวนะครับ  ที่ผมอยากเสนอ 

  คือ 

1. สระน้ําของเราที่มีอยูเราจะพัฒนาใหเปนสระวายน้ําไดหรือไม  เราอยาไปกลัวสิ่งที่

ยังไมเกิดตองทํากอน  เม่ือวานผมก็นั่งคุยกับนายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะยาวนอยเขาก็หาที่อยู

เหมือนกัน  เพราะพื้นที่ของเรามันเปนพื้นที่เกาะผมก็อยากจะถามนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาววาทํา

พ้ืนที่นี้ใหเปนสระวายน้ําของเด็กไดไหม  ไมตองลงทุนอะไรมากแลวเพราะเรามีแลวเราก็เอาสวนที่มนั

กีดกั้นออกเปนบางสวน  เรื่องเด็กจะจมน้ําก็ไมตองกลัวเพราะวาเราก็จะตองมีมาตรการที่มันด ี
 

/......2. เรื่องสนาม 
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2. เรื่องสนามฟุตบอล  จะมีงบประมาณที่พอจะนํามาใชในการที่จะถมทรายสนาม

ฟุตบอลไดบางไหม  คือทรายหยาบถมแคประมาณ  1 – 2  เซนติเมตร  ก็ไดแลวครบั 

3. เรื่องการพัฒนาโรงเรียนเกาะยาว  พอดีเมื่อวานผมไดพูดคุยกับครูโรงเรียนเกาะ

ยาว  ซึ่งตอนนี้ผูอํานวยการโรงเรียนเกาะยาวก็ไดเกษียณอายุราชการ  และโรงเรียนก็มีปญหาเรื่อง

งบประมาณเขาอยากใหผูปกครองชวยกันพัฒนาโรงเรียน  แตผมบอกวาเดี๋ยวจะไปประสานกับ

นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาววาเราจัดโครงการ  Big  Cleanning  Day  กันสักวันกอนโรงเรียนจะ

เปดเทอม  อาจจะปลายเดือนตุลาคมหรือวาเดือนละครั้ง  ผมก็อยากจะถามสมาชิกสภาทุกทานวาที่

ผมเสนอไปทั้ง  3  เรื่องนี้เห็นดวยกับผมหรือไม 

นางสาวเมษา  กลุบสั  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ดิฉันนางสาวเมษา  กุลบัส 

สมาชกิสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ในสวนที่คุณสุชน  วาหะรักษ  พูดวาจะทําก็คือ 

1.  สระวายน้ํา  หมายถึงท่ีสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ใชไหมคะ  ดิฉันก็เห็นดวยในสวนนี้

แตนาจะติดปญหาตรงท่ีวาถามเีด็กไปเลนก็ตองมีคนดูแล  เพราะถาไมมีคนดูแลก็นาจะอันตรายอยู

เหมือนกัน 

2.  เรื่องสนามฟุตบอลที่จะใหถมทราย  ดิฉันก็เห็นดวยเพราะฤดูฝนแบบนี้สนามมัน

จะแฉะมีน้ําขัง  จะเลนฟุตบอลยาก 

นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย ขอเพ่ิมเติมในสวนของโรงเรียนคะ  ถาใหทางเทศบาลไปพัฒนาใหทุกเดือนก็ไมม ี

พยาบาลวิชาชีพฯ ปญหา  แตคิดวานาจะมีภารโรงของโรงเรียนมันตองมีงบประมาณที่จัดจางได  ทําไมที่อื่นเขาถึงมี 

ภารโรงแตทําไมโรงเรียนเกาะยาวถึงไมมีการจางภารโรงมาเปนป ๆ แลว  ซึ่งจริง ๆ แลวมันตองมี

งบประมาณสวนนั้น  ก็ฝากคณะกรรมการโรงเรียนในสวนนี้ดวยเพราะมันจะตองมีผูดูแลและเปน

หนาที่ผูอํานวยการโรงเรียนที่จะตองจัดการในสวนนั้น 

นายสุชน  วาหะรักษ ผมก็ไดสอบถามไปยังครูโรงเรียนเกาะยาวแลวเขาก็บอกวาเขาไมมีงบประมาณ  

สมาชิกสภาฯ     เพราะชวงนี้ภายในของเขาก็มีปญหากันอยูเรื่องการเงนิ 

นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย จริง ๆ แลวโรงเรียนเกาะยาวจะมีปญหาเรื่องการเงินมาตลอดคะ  ซึ่งก็มีเสียงสะทอน 

พยาบาลวิชาชีพฯ มาจากชาวบานเหมือนกัน 

นายสุชน  วาหะรักษ ที่ผมเสนอไปวันนี้ผมอยากจะไปพัฒนากอนโรงเรียนจะเปดเทอม  

สมาชิกสภาฯ   

นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย ก็ฝากไวเบ้ืองตนคะ  จริง ๆ แลวเราก็สามารถไปชวยไดเพราะถือวาเปนท่ีสาธารณะ 

พยาบาลวิชาชีพฯ สําหรับลูกหลานของเรา 

นายสําเริง  ราเขต   กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายสําเริง  ราเขต    

สมาชิกสภาฯ  ผมก็เห็นดวยกับคุณสุชน  วาหะรักษ  ตองไปพัฒนาแตตองประชาสัมพันธใหคนในเขตเทศบาลไป 
 รวมกันพัฒนาดวย 
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นายพีรยทุธ  มาตรักษา  เรียนประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  กระผมนายพีรยุทธ   

นายกเทศมนตรี  มาตรักษา  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  สําหรับในเรื่องท่ีคุณสุชน  วาหะรักษ  เสนอมาคือ 

1. เรื่องสระน้ํา  ผมขอชี้แจงคือ  ก็เหมือนที่คุณเมษา  กุลบัส  ไดพูดถึงก็คือตองมี

ผูดูแลไมใชจะเขาไดตลอด  แตปญหาคือเรื่องการดูแลรักษาและเวลาเปด – ปด  ซึ่งจะตองมีการเขา

แผนกอน  

2. เรื่องสนามฟุตบอล  ใหทํารอบนอกใหเสร็จหลังจากนั้นก็ดูวาเราจะมาบริหารยังไง  

เพราะตอนนี้กําลังเทฟุตบาทซึ่งเราตองคํานวณวาจะใชทรายเทาไร 

3. เรื่องการพัฒนาโรงเรียนเกาะยาว   ผมก็เคยเปนประธานคณะกรรมการโรงเรียน  

ตอนนี้ก็มีประธานสภาเทศบาลเปนประธานคณะกรรมการโรงเรียนอยู  การรวมมือระหวางชุมชนกับ
โรงเรียนจะมีความหางเหินกันมากเมื่อเทียบกับสมัยกอน  และวันกอนก็มีผม  รองนายกเทศมนตรี  ก็
ไดไปชวยกันพัฒนาแตครูภายในโรงเรียนยังไมใหความรวมมือไมไดมาชวยกันพัฒนาแตจะใหทาง
เทศบาลไปชวยพัฒนา  ซึ่งทางโรงเรียนจะตองทําเปนหนังสือขอความอนุเคราะหวาจะใหชวยพัฒนาวัน
ไหน  เพราะวาทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมก็จะไปฉีดพนหมอกควันกอนเปดภาคเรียนดวย
เหมือนกัน  ซึ่งเราจะตองมาพูดคุยกันกอนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  จะใหไปพัฒนาทุกเดือนไมได
เพราะจะไดเปนการสรางจิตสํานึกใหกับเด็กดวย  เรื่องการพัฒนาผมไมมีปญหาแตใหทางโรงเรียนแจง
มาวาจะใหทําวันไหนพรอมกับผูปกครองของนักเรียน  ก็ขอฝากประธานสภาเทศบาลซึ่งเปนประธาน
คณะกรรมการโรงเรียนดวยวาใหทางโรงเรียนทําหนังสือมายังเทศบาลแลวผมจะไดประสานไปยังกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  โดยจะใหรองนายกเทศมนตรนีายจํารัส  หยั่งทะเล  เปนผูนําทีมพนักงาน
เทศบาลเขารวมการพัฒนา 

นายสุชน  วาหะรักษ ที่ผมพูดไปไมใชอาทิตยละครั้งแตขอใหทํากอนการเปดภาคเรียน  เดี๋ยวผมจะไป  

สมาชิกสภาฯ  ประสานกับครูวาจะใหทางเทศบาลไปพัฒนาวันไหน  และใหประสานไปยังผูปกครอง  ก็อยางที่นายก 
เทศมนตรีพูดไปนะครับ  แตหลังจากที่โรงเรียนเปดแลวเขาจะบริหารจัดการกันยังไงก็เปนเรื่องของ
โรงเรียน   

นายถาวร  ขุนทอง  กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาทุกทาน  กระผม 

นักวเิคราะหฯ นายถาวร  ขุนทอง  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   

    ขอเสริมนิดหนึ่งคือพอดีวาเราก็มีโครงการ  “บานนามอง  เมืองนาอยู”  ก็สามารถ

ทําตรงนี้ได  แตเบื้องตนเราทําบริเวณรอบ ๆ สนามในอาคารจะไมเขาไปทําความสะอาดในหองเพราะ

ถาเกิดทรัพยสินเขาเสียหายหรือหายไปเราจะมีปญหาได  และจะทําใหเฉพาะชวงกอนโรงเรียนจะเปด

เทอมเทานั้น  หลังจากนั้นจะใหครูจัดกิจกรรม  1  ชั่วโมงเพ่ือจะใหเด็กทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน

พ้ืนที่ของตัวเอง  แตเรื่องหนัก ๆ เราจะไปชวยเสริมไมไดดําเนินการทุกเรื่องที่เขาบอก  เพราะวาการ

บริหารของโรงเรียนมีบุคลากรนอยก็จริงแตคุณตองมีความรับผิดชอบของตัวเองดวย 

    สําหรับเรื่องสระน้ํา  ตอนนี้ในแผนไมมีถาทุกคนเห็นวาอยากจะทําจริง ๆ ก็ตอง

เพ่ิมเติมแผน  และอีกอยางท่ีนายกเทศมนตรีบอกวาตองมีผูดูแลในสวนนี้ก็สามารถทําไดโดยเปน 

 

 

/........พนักงานจาง 
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พนักงานจางเหมามาเฝาสระน้ํา  แตก็ตองมีการปรับปรุงแผน  มีการสํารวจพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม

กวานี้   และก็จะมีการจัดทําแผน  5  ป  คือ  ตั้งแตป   2566 – 2570  จะมีการประชุม

คณะกรรมการภายในเดือนตุลาคม  2564  ถาสมาชิกทานใดมีโครงการเสริมก็มาแจงได 

    และวันกอนที่สมาชิกสภาไดประชุมพิจารณาเรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ตอนนี้ผูวาราชการจังหวัดพังงาไดเซ็นอนุมัติเรียบรอยแลว  และได

สงกลับมายังเทศบาลแลวเพ่ือนายกเทศมนตรีจะไดเซ็นและประกาศการใชเทศบัญญัติตอไป 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร      คุณสมัย  ระบําเพลิง  มีอะไรจะกลาวบางคะในฐานะที่  30  กันยายน  2564  นี้ก็ 

ประธานสภาฯ จะเกษียณอายุราชการแลว  ขอเชิญคะ 

นางสาวสมัย  ระบําเพลงิ  กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภาทุกทาน  ดิฉัน 

หัวหนาสํานักปลัดฯ  นางสาวสมัย  ระบําเพลิง  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  เนื่องจากในวันที่  30  กันยายน  

2564  ดิฉันจะเกษียณอายุราชการแลวก็ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีตําบลเกาะยาว  คณะผูบริหาร  

และสภานิติบัญญัติที่ไดใหความเมตตา  ขอขอบคุณนอง ๆ และทีมงานที่เกงจนทําใหองคกรของเราติด

อันดับตน ๆ ของจังหวัดพังงา  อันดับที่  1  ของอําเภอเกาะยาว  และขอใหความดีของทุกทานที่ไดทํา

จงตอบแทนทุกทาน  และดีใจที่ไดรวมงานกับทุกทาน  ขอบคุณคะ   

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  ในสวนของสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยไดมอบชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 

นายกเทศมนตรี Antigen test kit  (ATK)  ใหกับเทศบาลตําบลเกาะยาว  จํานวน  38  ชุด  ในสวนนี้ผมก็ขอประสาน

  กับประธานสภาเทศบาลในฐานะเปนประธาน อสม. ดวยวาในกรณีบุคลากรในเทศบาลมีความ    

จําเปนตองเดินทางแตการตรวจเชื้อโควิด-19   Antigen test kit  (ATK)  เราไมสามารถตรวจเองได  

ถาขอความอนุเคราะหจากทางโรงพยาบาลโดยเราจะนําชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19  Antigen test 

kit  (ATK)  ไปเองและใหเจาหนาที่จากโรงพยาบาลเปนผูตรวจใหไดหรือไม  เพราะเราไมสามารถ

รับรองตัวเองได  และถาใครตองการก็สามารถขอรับชุดตรวจเชื้อโควิด-19  Antigen test kit  (ATK)         

ไดนะครับ   

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร      เรื่องนี้รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  นาจะไป 

ประธานสภาฯ เรียนรูเพราะทางโรงพยาบาลเขาจะสอนให  ถาเรามีชุดตรวจเชื้อโควิด-19  Antigen test kit  (ATK)  

ไปดวยก็ไปติดตอที่โรงพยาบาลไดเลยคะ 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  ปญหาตอนนี้คือไมมีผูรับรองให  เพราะรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกอง

นายกเทศมนตรี สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไมสามารถเซ็นรับรองได  หรือวาจะใหเอาชุดตรวจเชื้อโควิด-19  Antigen

  test kit  (ATK)  ไปแลวใหทางโรงพยาบาลสวอป  (Swap)  ใหและเซ็นรับรองใหจะไดไหม 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร      ไดคะ  เดี๋ยวจะประสานกับทางโรงพยาบาลให 

ประธานสภาฯ 

 
 

 

/......นายสําเริง   
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นายสําเริง  ราเขต   สําหรับชุดตรวจเชื้อโควิด-19  Antigen test kit  (ATK)  ตอนนี้ที่ดานทาฉัตรไชย

สมาชิกสภาฯ เขามีประเด็นวาจะตองมีมาตรฐาน อย.  เพราะอุปกรณบางอยางไมมี อย.  เขาจะไมรับรองให 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  สําหรับชุดตรวจเชื้อโควิด-19  Antigen test kit  (ATK)  ของสันนิบาตเทศบาล 
นายกเทศมนตรี แหงประเทศไทยเขาจะมอบใหกับสมาชิกสันนิบาตเทศบาลทั่วประเทศประมาณ  1,000  กวาแหง 

นางสาวเมษา  กลุบสั  กราบเรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ดิฉันนางสาวเมษา  กุลบัส 

สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  ก็มีเสียงชื่นชมจากชาวบานนะคะฝากขอบคุณ อสม. เรื่องการฉีดวัคซีน   
  ซึ่ง อสม. ชวยประสานงานดําเนินการจนชาวบานไดรับการฉีดวัคซีนกันเกือบทั่วถึง  เขาก็ฝากคําชมมา 
  คะ 

นางสาวบุญธิดา  เก็บทรัพย อีกเรื่องคือการเผาขยะ  ซึ่งก็ไดโพสในโซเชียลแลววาการเผาขยะขออยาใหเผาขยะ 

พยาบาลวิชาชีพฯ จําพวกพลาสติก  โดยใหเก็บใสถุงขยะไวหนาบาน  เทศบาลจะไปจัดเก็บเองแตมีบางคนไปเผาก็ทํา 
  ใหเกิดมลพิษกับสิ่งแวดลอม  ก็อยากใหชวยกันดูแลวากลาวตักเตือนกันดวยคะ 

นายสุชน  วาหะรักษ ขอฝากเรื่องงานกอสราง  อยากใหทางกองชางชวยกันใหสอดสองดูแลหนอย  

สมาชิกสภาฯ เวลาเขามากอสรางแลวก็อยากทําใหดี ๆ หนอย  งานจะไดออกมาดี  ก็อยากใหชวยกันสอดสองดูแล   
  ขอบคุณครับ 

นายพีรยทุธ  มาตรักษา  เรื่องกองทุนขอขวด  ตอนนี้ทางประธาน อสม. ก็จะดําเนินการตอไปนะครับ  คิดวา 
นายกเทศมนตรี หลังจากเดือนตุลาคม  ตอนนี้กองทุนก็มีงบประมาณอยูสองหมื่นกวาบาท  ซึ่งก็เปนโครงการที่ทั้ง 
  กํานัน  ผูใหญบาน  อสม.  นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะยาวนอย  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะ 
  ยาว  ไดรวมกันบูรณาการโครงการนี้ข้ึนมา 

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร      เรื่องกองทุนขอขวด  ตอนนี้เราไดเหมารถใหผูปวยไปโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   

ประธานสภาฯ ประมาณ 4 – 5 เที่ยวแลว  เท่ียวละ  800  บาท  โดยไมรวมกับผูปวยโรคไต  ก็ขอบคุณทุกทานที ่

  เก็บขวดไวและ อสม. จะไปรวบรวมเพ่ือนําไปขายยังจังหวัดกระบี่ตอไปคะ 

    ทานผูใดมีเรื่องที่จะเสนอเขาระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืน  ๆ  อีกบาง 

ที่ประชุม            ไมม ี

นางเสาวคนธ  เริงสมุทร  เมื่อไมมี  บัดนี้หมดเรื่องที่จะนําเขาสูระเบียบวาระการประชุมแลว  ขอปดประชุม 

ประธานสภาฯ     

                  ปดประชุมเวลา  ๑1.00 น. 

 

               (ลงชื่อ)..............นายถาวร  ขุนทอง................................ 

             (นายถาวร  ขุนทอง) 

         เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 

 
 

/........คณะกรรมการ 
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  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดตรวจรายงานการประชุม สภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  

สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  2/ 2564  ในวันที่  27  กันยายน  2564  แลวเห็นวาถูกตองตามระเบียบ 

 

 

        (ลงชื่อ).................นางอรัญญา  เก็บทรัพย.................... 

   (นางอรัญญา  เก็บทรัพย) 

 

 

       (ลงชื่อ).............นางสาวฐปตา  ติระนนท........................ 

(นางสาวฐปตา  ติระนนท) 

 

       (ลงชื่อ)...............นางสาวจรินณา  วิชาคุณ..................... 

 (นางสาวจรินณา  วิชาคุณ) 

 

  เทศบาลตําบลเกาะยาว  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  สมัยวิสามัญ  ครั้ง

ที่  2/2564  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งท่ี  1  ประจําป พ.ศ. 2564  

ในวันที.่................................................................เปนการถูกตองแลว 

 

      นางเสาวคนธ  เริงสมุทร 

(นางเสาวคนธ  เริงสมุทร) 

         ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะยาว 

 

                      ...................................................... 


